



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสาธารณสุขและภัยสุขภาพ



วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางนภวรรณ นันทพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม

กำหนด “กรอบการซ้อมแผนรองรับสาธารณสุขและภัยฉุกเฉิน (Table Top Exercise) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม” ณ ห้องประชุมชิดชัยวงศ์ อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักการ กระบวนการ และจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรการซ้อมแผนรองรับสาธารณสุขและภัยฉุกเฉินของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และเป็นการประเมินประสิทธิภาพของแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของหน่วยงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากทุกกลุ่มงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และมีการถอดบทเรียนประสบการณ์การเข้าร่วมปฏิบัติการจากสถานการณ์จริงในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมทั้งถ่ายทอดหลักสูตร รูปแบบและกระบวนการฝึกซ้อมแผนรองรับสาธารณสุขของหน่วยงานอื่นที่เจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเคยเข้าร่วมฝึกปฏิบัติ ซึ่งจากข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันดังกล่าว ทำให้เกิดกรอบแนวคิดและแนวทางพัฒนาหลักสูตรการฝึกซ้อมแผนรองรับสาธารณสุขและภัยฉุกเฉินสำหรับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

โดยที่ประชุมมีข้อเสนอเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการซ้อมแผนฉุกเฉินในระยะต่อไป ประกอบด้วย 1) ประชุมทีมงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อยกร่างกระบวนการและหลักสูตรการฝึกซ้อมแผนรองรับภัยฉุกเฉิน ที่ครอบคลุมหลักสูตรแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) และหลักสูตรการบริหารศูนย์ปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้สถานการณ์จำลองสำหรับการฝึกปฏิบัติ 2) ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รองรับสถานการณ์การเกิดภัยฉุกเฉิน การกำหนดแนวทางการถ่ายทอดและส่งต่อข้อมูล ตลอดจนการสรุปบทเรียนร่วมกัน เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการการดำเนินงานรองรับสถานการณ์ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 3) จัดกระบวนการฝึกซ้อมแผนในระดับหน่วยงาน และขยายผลการฝึกซ้อมแผนสู่ระดับกรมอนามัย เพื่อการบูรณาการ และสร้างกลไกความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรองรับสาธารณสุขและภัยฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นต่อไป

(ร่าง) กรอบการซ้อมแผนรองรับสาธารณสุขและภัยฉุกเฉิน (Table Top Exercise) สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th